

Hãy cảnh giác và đừng nghe theo các chiến thuật gây sức ép:

Các công ty có ý đồ lừa đảo liên quan đến hỗ trợ tài chính sẽ cố gắng ép bạn trả tiền cho các dịch vụ của họ. Đừng nghe theo. Sau đây là một số chiến thuật họ thường dùng để dụ dỗ bạn:

"Mua ngay nếu không sẽ lỡ mất cơ hội này." Đừng nghe theo các chiến thuật gây sức ép: Hãy nhớ, "cơ hội" ở đây chính là việc trả tiền cho thông tin mà bạn có thể tự tìm mà không mất tiền.

"Chúng tôi đảm bảo bạn sẽ nhận được hỗ trợ." Một công ty có thể tuyên bố là đã thực hiện lời hứa của mình nếu bạn được cấp khoản vay sinh viên hoặc một học bổng trị giá \$200. Như thế có đáng khoản phí \$1,000 hoặc nhiều hơn không?

"Tôi có hỗ trợ tài chính cho bạn; hãy đưa tôi số thẻ tín dụng hoặc số tài khoản ngân hàng của bạn." Đừng bao giờ đưa số thẻ tín dụng hoặc số tài khoản ngân hàng trừ khi bạn biết rõ tổ chức bạn đang cung cấp thông tin đó là hợp pháp. Bạn có thể gặp rủi ro bị đánh cắp thông tin cá nhân.

Báo cáo lừa đảo liên quan đến hỗ trợ tài chính cho Đường dây nóng về Lừa đảo của Văn phòng Tổng Thanh tra Bộ Giáo dục (Department of Education Office of Inspector General) – (800) 647-8733.

Các Nguồn Hỗ trợ:

Trung tâm Thông tin cho Sinh viên của Liên bang (Federal Student Information Center) cung cấp trợ giúp miễn phí để điền đơn FAFSA tại <https://studentaidhelp.ed.gov/>, hoặc gọi số (800) 433-3243

Gọi điện đến Ủy ban Hỗ trợ Sinh viên California (California Student Aid Commission) theo số (888) 224-7268 để được trợ giúp hoặc xem trang web của họ tại <https://www.csac.ca.gov/how-apply>.

Trang web Hỗ trợ Sinh viên (Student Aid) của Bộ Giáo dục có một trang hữu ích với nhiều thông tin hơn về cách tránh bị lừa đảo tại <https://studentaid.gov/resource/scams>

Nếu bạn muốn được tư vấn thêm về việc chọn trường, xin hỗ trợ tài chính hoặc xử lý khoản nợ của khoản vay sinh viên, bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi. Housing & Economic Rights Advocates (HERA - Những người vận động về Quyền Nhà ở và Kinh tế) P.O. Box 29435 Oakland, CA 94604 Điện thoại: 510-271-8443 số máy lẻ 300 Fax: 510-868-4521 E-mail: inquiries@heraca.org www.heraca.org



Trả tiền học Cao đẳng/Đại học: Tránh bị Lừa đảo



HERA

housing and
economic
rights advocates

P.O. Box 29435 Oakland, CA 94604

Phone: 510-271-8443 ext. 300

Fax: 510-868-4521

E-mail: inquiries@heraca.org

www.heraca.org

Nộp đơn xin hỗ trợ tài chính để trả tiền học cao đẳng/đại học có thể là một nhiệm vụ đầy thách thức và việc tìm kiếm sự hỗ trợ là điều tự nhiên. Tuy nhiên, các bạn sinh viên nên biết rằng có những công ty lừa đảo, tìm cách lợi dụng sinh viên đang tìm kiếm hỗ trợ tài chính để đi học cao đẳng/đại học. Hãy nhớ:

Bạn Không Phải Trả tiền để được Trợ giúp Tìm Tiền hỗ trợ cho việc học Cao đẳng/Đại học. Có nhiều thông tin miễn phí và dễ dàng truy cập từ Ủy ban Hỗ trợ Sinh viên California (California Student Aid Commission), văn phòng hỗ trợ tài chính tại trường cao đẳng/đại học của bạn hoặc trường cao đẳng/đại học bạn dự định theo học, hoặc nhân viên tư vấn tại trường cấp ba của bạn.

Bạn Không Phải Trả Tiền cho Đơn FAFSA. Đơn Miễn phí xin Hỗ trợ Sinh viên từ Liên bang (Free Application for Federal Student Aid, FAFSA) là đơn dùng để xin hỗ trợ tài chính để đi học cao đẳng/đại học và đơn này hoàn toàn **MIỄN PHÍ** và có thể được điền trực tuyến tại trang web Hỗ trợ Sinh viên Liên bang (Federal Student Aid) tại <https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa> (Lưu ý: sinh viên không có giấy tờ cư trú hợp lệ không xin được hỗ trợ từ liên bang, nhưng có thể xin hỗ trợ của California theo Đạo luật Giấc mơ California (California DREAM Act). Đơn đó cũng **MIỄN PHÍ** và có tại <https://www.csac.ca.gov/post/resources-california-dream-act-application>)

Để nộp đơn xin hỗ trợ tài chính, bạn sẽ cần phải tạo tên người dùng và mật khẩu cho tài khoản Hỗ trợ Sinh viên Liên bang (Federal Student Aid, FSA). **Không nói cho ai biết tên người dùng hoặc mật khẩu FSA của bạn, kể cả khi người đó đang giúp bạn điền đơn. Thay đổi mật khẩu FSA của bạn nếu mật khẩu đó đã được nói cho người khác.**

Sau khi điền xong đơn FAFSA trên trang web chính thức của FAFSA, hãy thoát khỏi đơn và đóng trình duyệt.

Xem kỹ các gói hỗ trợ tài chính bạn được cấp và kiểm soát số tiền bạn đã nộp đơn xin và đã nhận được.

Đừng bao giờ cung cấp thông tin cá nhân qua điện thoại hoặc internet trừ khi bạn là người chủ động liên lạc. Nếu bạn có thắc mắc về tài khoản hỗ trợ sinh viên hoặc các gói hỗ trợ tài chính được cấp, hãy liên hệ với văn phòng hỗ trợ tài chính của trường bạn hoặc Trung tâm Thông tin về Hỗ trợ Sinh viên của Liên bang (Federal Student Aid Information Center).

HERA is a not-for-profit legal services organization dedicated to economic justice. For additional information or to request assistance, please contact us at inquiries@heraca.org or (510) 271-8443 ext. 300

Báo cáo ngay lập tức cho tổ chức phát hành (công ty thẻ tín dụng hoặc Bộ Phương tiện Cơ giới - Department of Motor Vehicles) khi bất kỳ giấy tờ tùy thân nào bị mất hoặc bị đánh cắp.

Báo cáo hành vi trộm cắp danh tính cho cảnh sát và tạo một báo cáo về trộm cắp danh tính trên trang web của Ủy ban Thương mại Liên bang (Federal Trade Commission) tại <https://www.identitytheft.gov/>

Cân nhắc việc đưa cảnh báo gian lận vào báo cáo tín dụng của bạn sau bất kỳ hoạt động tạo hoặc sử dụng trái phép nào đối với tài khoản tín dụng dưới tên của bạn. Để biết thêm thông tin về cách thực hiện việc đó, hãy xem trang web của Ủy ban Thương mại Liên bang tại <https://www.consumer.ftc.gov/articles/0275-place-fraud-alert>

Giữ hóa đơn và tài liệu có thông tin cá nhân của bạn ở nơi an toàn và cất vụn chúng trước khi vứt đi.

